

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งกรอบแคบ, วอลุ่มบางก่อนเช้าช่วงวันหยุด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากเมื่อวาน ด้วยปริมาณธุรกรรมที่เบาบาง ก่อนเช้าช่วงวันหยุดปลายปี

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบแคบ ที่ 32.70-32.75

*ดอลลาร์แข็งค่าในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ส่วนยูโรร่วงลง หลังผลการเลือกตั้งในแคว้นกาตาลุญญา บ่งชี้ว่า พรรคที่สนับสนุนการแยกตัวจากสเปนชนะการเลือกตั้งรัฐสภา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลสเปน

*ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้น 0.2% มาที่ 93.450 ในวันนี้ แต่ในสัปดาห์นี้ ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่า 0.5%

*วุฒิสภาสหรัฐได้อนุมัติร่างกฎหมายเพื่อหาเงินทุนสนับสนุนหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ไปจนถึงวันที่ 19 ม.ค.แล้ว และหลีกเลี่ยงการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาล ก่อนถึงกำหนดเส้นตายในเที่ยงวันนี้

*สภาองเกรสได้อนุมัติการปฏิรูปประมวลกฎหมายภาษีของสหรัฐครั้งที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในรอบ 3 ทศวรรษ ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้น

*ข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาส 3 พบว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายภาคธุรกิจที่สดใส

*จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ทิศทางของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ยังคงสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่ตึงตัวขึ้น

*นายฮารุฮิโกะ คูโรตะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ได้ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่า บีโอเจไม่รีบเร่งที่จะปรับลดนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ

*บีโอเจมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด และนายคUROตะกล่าวหลังการประชุมว่า การที่เขาอ้างถึงอัตราดอกเบี้ย "reversal rate" ในช่วงก่อนหน้านี้ นั้น ไม่ได้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวคิดของเขาต่อนโยบายการเงิน

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 559.94 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.99 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.16 พันล้านบาท

*09.16 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.74/75 จาก 32.72 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.786/812 จาก 38.797 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.30/33 จาก 113.32 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1847/50 จาก 1.1873 เมื่อวาน

"วันนี้ตลาดคงจะเงียบๆ เพราะจะเข้าช่วงวันหยุดปลายปี แล้วข่าวเรื่องภาษี(สหรัฐ) หรือ
พวกความเห็นธนาคารกลางก็ออกมากันเยอะแล้ว ก็คงเป็น holiday mood แล้ว" ดิล
เลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้